

ประกาศเลขที่ HR 63/020

นโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุนมีวัตถุประสงค์ให้การลงทุนมีการกำนัลนกรอง โดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้กรอบเงื่อนไขการอนุมัติที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน จำนวนปีของการคืนทุน เป็นต้น

คำจำกัดความการลงทุน หมายถึง การลงทุนในธุรกิจ กิจการ โครงการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือ มีศักยภาพการเจริญเติบโต สามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนในโครงการโดยตรง (Direct Investment) หรือ เข้าลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น โดยการลงทุนจะเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบการลงทุนเองทั้งหมด การร่วมทุน หรือ การลงทุนบางส่วนในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับพันธมิตร

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุน

1. กำหนดให้การลงทุนของบริษัทต้องมีศักยภาพการเจริญเติบโต และสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ กรณีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือกิจการที่บริษัทมีอำนาจควบคุมจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และอาจมีการส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร เพื่อร่วมในการบริหารงานกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการนั้นๆ
2. มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ งบประมาณ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน รวมถึงแหล่งเงินทุน โครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที่บริษัทจะเข้าไปลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ และได้ผลตอบแทนจากภายใน (IRR: Internal Rate of Return) ไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (WACC: Weighted Average Cost of Capital) ณ ขณะพิจารณาโครงการนั้น ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความจำเป็น ระยะเวลาคืนทุนที่เหมาะสม และผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
3. หากการผลตอบแทนจากการลงทุน ได้ผลตอบแทนจากภายใน (IRR: Internal Rate of Return) ต่ำกว่าแผนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือมีการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญ ให้นำเสนอผลประกอบการของโครงการ และนำเสนอทางเลือกในการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา



4. การพิจารณาอนุมัติการลงทุน กำหนดบุคคลผู้มีอำนาจอนุมัติการลงทุนตามมูลค่าและเงื่อนไขในระเบียบการของบริษัท ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัทที่ประกาศและมีผลใช้บังคับ และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะนั้น


5. ต้องไม่ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง อันเกิดจาก กรรมสิทธิ์ หรือ การดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กำหนดให้การลงทุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

6. การใช้งบการลงทุนต้องมีการบันทึกอย่างครบถ้วน และตรวจสอบได้ และไม่เกินงบประมาณที่ขออนุมัติตามอำนาจอนุมัติ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ (Audit Unit) เพื่อเข้าตรวจสอบบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ มีการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมี ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกชั้นตอน

7. กำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว โดยให้รายงาน ต่อคณะกรรมการบริหารในทุกๆ สิ้นไตรมาส

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563



(นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล)

กรรมการผู้จัดการ